



ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓)

ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และต่อมาได้มีประกาศดังกล่าวฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความชัดเจน ครอบคลุมประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของข้าราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสอดคล้องกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมติ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติม ดังนี้

“ประสบการณ์ในงานของข้าราชการที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หรือหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้หมายถึง ประสบการณ์ในต่างหน่วยงานหรือต่างลักษณะงานได้” โดยนิยามความหมาย ต่างหน่วยงานและต่างลักษณะงาน ดังนี้

ต่างหน่วยงาน หมายถึง ผู้ที่เคยปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม หน่วยงานที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาลยุติธรรม หน่วยงานของศาลปกครอง หน่วยงานของศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานขององค์กรอัยการ หน่วยงานที่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานของรัฐที่นำมานับต่างหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลด้วย

ต่างลักษณะงาน หมายถึง ผู้ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นหน่วยงานภายในที่ต่ำกว่า หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ๑ ระดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธาน อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม